



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 หน้า 19 มูลค่าข่าว 313,536.-



ผลงาน “ไนน์” กับจุดเช็คอินแห่งใหม่ เอาใจสายอาร์ตรักรักโลก

## เดอะไนน์ พระราม 9 จับมือ มศว โชว์ผลงาน ‘ไนน์’ จุดเช็คอินแห่งใหม่ เอาใจสายอาร์ตรักรักโลก



พุทธชาติ ครีนิศาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บมจ. เอ็ม บี เค

ทีม มศว ร่วมสร้างสรรค้ประติมากรรมจากวัลลดูริไซเคิล

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค เอาใจสายรักงัโลก ตอถย้าความเป็นองค้กรไทยหัวใจสิเซียว เป็ดพื้นที่สง้เสริมการมีส่วนร่วมกับคิลปินรุ่นใหม่ โดยความร่วมมือกับคณะคิลปกรรมศาสตร้ สาขาวิชา

ทัศนคิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สร้างสรรค้ประติมากรรมจากวัลลดูริไซเคิล ด้วยการนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ขยะที่พบเห็นได้ทั่วไป มาดัดแปลง แปรรูป สร้างสรรค้เติมทิวัดจนเกิดเป็น “ไนน์” (Nine) ประติมากรรม

ริไซเคิลสุดคิ้วท้สีล้นสลดไส นอกเหนือจาก ความสวยงามสีล้นสลดตอตา ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของสายอาร์ตรักรักโลก

พุทธชาติ ครีนิศาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท





# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เป็นคอมมูนิตีมอลล์ ที่ถูกออกแบบให้เหมือนหมู่บ้านที่เน้นความเป็นธรรมชาติอบอุ่น สะท้อนแนวคิด CLUB of NEIGHBOR คลับสำหรับเพื่อนที่รู้ใจ ซึ่งตรงบุคลิกกับ “ไนน์” สุนัขสายพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกที่มีความขี้เล่น สดใส ร่าเริง และเป็นมิตรสื่อถึงการต้อนรับที่อบอุ่น โดยการนำเสนอผ่านท่าทางที่ผ่อนคลาย สะท้อนถึงความสบายใจและความไว้วางใจ เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน และยังเป็นศูนย์การค้า Pet Friendly ที่ต้อนรับคนรักสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

สำหรับ “ไนน์” (Nine) ผลงานของทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะคาแร็กเตอร์ของศูนย์การค้าคอมมูนิตีมอลล์ สามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ เอาใจเหล่าทาสทั้งหลาย ไม่ว่าจะสายช็อบบี้ หรือนั่งชมวิวชิลๆ ก็สามารถพาน้องหมา น้องแมว มาเดินเล่น พักผ่อน หย่อนใจได้ด้วย พร้อม

ดีใจത്യของการสร้างสรรค์งานศิลปะจากขยะเหลือใช้ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การค้าอย่างขวดพลาสติก PET จำนวนกว่า 2,000 ขวด จนเกิดเป็นผลงานสุดอาร์ต “ไนน์” สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจสร้างสรรค์ในการนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประติมากรรมนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความร่วมมือนั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้พบเห็น เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาสภาพโลกและการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด

สายอาร์ตรักษาสภาพโลก ต้องไม่พลาดกับจุดเช็คอินแห่งใหม่ พบกับไนน์ ได้ที่บริเวณทางเข้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 นำสัตว์เลี้ยงที่คุณรักมาร่วมชม แชะ แชร์ โมเมนต์ความประทับใจกับผลงานของนิสิต มศว ศิลปินรุ่นใหม่ผู้ออกแบบภายใต้แนวคิดสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และการรักษาสภาพโลก มาเริ่มต้นเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าในสังคม